



ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และได้กำหนดเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ”

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร โดยข้าราชการและบุคลากรในหน่วยทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ และจะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ดังนี้

๑. พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล ใช้ความรู้รอบคอบและรอบด้าน และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤติภัยต่าง ๆ ได้

๒. วินัย : บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติตนตามกติกากฎหมายบรรณวิชาชีพขององค์กรและสังคม ตามหน้าที่พลเมืองที่ดี และเคารพกฎหมาย ตลอดจนป้องกันและรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๓. สุจริต : บุคลากรทุกคนจะมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม พร้อมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๔. จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะมีการให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาเหล่านั้นและของสังคม

๕. กตัญญู : บุคลากรทุกคนจะมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถาบันองค์กร และผู้มีพระคุณนับตั้งแต่ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายรัฐวิทย์ พาฉิมพลี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

คุณธรรมหลัก ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ
<p>๑. รักษาวินัยในการทำงาน ความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย</p> <p>๒. ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส</p> <p>๓. ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า</p> <p>๔. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (การทำงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด)</p> <p>๕. ลดปริมาณขยะ / แยกขยะ / เก็บและกำจัดขยะที่เป็นของส่วนตัว เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน</p>	<p>๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๓. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม</p> <p>๔. เห็นอกเห็นใจ มีความเมตตาต่อกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น</p> <p>๕. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต</p> <p>๖. สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะ</p> <p>๗. กตัญญูต่อแผ่นดิน บิดา – มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ</p> <p>๘. สวดมนต์ เจริญสมาธิอย่างสม่ำเสมอ</p>